

หนังสือพิมพ์
เชียงใหม่
ปีที่ 29 ฉบับที่ 0502 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ราคา 10 บาท

สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

มพล. จัดสัมมนาความร่วมมือเศรษฐกิจและท่องเที่ยวไทย-จีน เอกอัครราชทูตจีน หนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชียงใหม่



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) โดย สำนักวิชาจีนวิทยา ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย จัดงานสัมมนาเรื่อง "ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย-จีน" (Thailand and China's Economic Co-operation) ในโอกาสครบรอบ 10 ปีการก่อตั้ง สถาบันขงจื้อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ณ มพล. จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารจากภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ ได้รับฟังข้อมูลและข้อคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทย-จีน อย่างรอบด้าน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางด้านยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศ ในมิติต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญหลายท่านกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวระหว่างไทย-จีน

ในการนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มพล. กล่าวต้อนรับและเปิดงานว่า ในยุคที่ยังไม่มีใครคาดคิดว่าประเทศจีนจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลก แต่ มพล. เป็นสถาบันการศึกษาแรกๆ ที่บุกเบิกความร่วมมือกับจีน และมีจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับจีนอย่างหลากหลาย ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ จึงได้ก่อตั้ง ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนลลินธร เพื่อให้เป็นต้นแบบและศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือ ทั้งในด้านการเรียนการสอน และการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน ทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างประเทศทั้งสอง เพราะภาษาเป็นกุญแจที่จะทำให้เปิดเข้าหากัน ต่อมาจึงได้จัดตั้งสถาบันขงจื้อฯ ขึ้น โดยความร่วมมือโดยตรงระหว่างรัฐบาลจีนกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มพล. ลงนามเอ็มโอยู กสท. และ บ.แพคคอน พัฒนาระบบไอซีที รับโครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ หรือ Smart University



เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือร่วมกับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แพคคอน จำกัด ในโครงการพัฒนาศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ ที่ห้องประชุม เชียงแสน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีลงนาม ร่วมกับ นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และนายภาคภูมิ ศรีธิมากุล กรรมการ บริษัท แพคคอน จำกัด

ด้วยมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนา ศักยภาพ และความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ โดยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภาย หลังการลงนามนี้ มีทั้งการจัดผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสอน การจัดหลักสูตรฝึกงาน การ สนับสนุนการสร้างธุรกิจ การจัดระบบเพื่อรองรับการให้บริการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ การพัฒนาแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตลอดจนการพัฒนา ระบบโครงข่ายและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวงไปสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ หรือ Smart University

ทูตเยอรมัน เข้าพบอธิการบดี มพล. ทหารเรือแนวทางสร้างร่วมมือวิชาการระหว่างกัน



เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายเพเทอร์ พรีอเกล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ กรุงเทพฯ และภริยา ในโอกาสเยือน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ความสนใจชกถามถึงโครงการและ หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาเชียงใหม่ให้ก้าวสู่เมือง สมุนไพรครบวงจรหรือสถาบันชา ไปจนถึงศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา เพื่อหาแนวทางในการสร้างร่วมมือวิชาการระหว่างกันต่อไป